



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลป่าตอง กลุ่มงานบริหาร โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๒๖๓๓ ต่อ ๓๒๗

ที่ ภก ๐๐๓๒/รพ.๒/พิเศษ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมการดำเนินการตามโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง

ตามที่ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลป่าตอง ได้รับการอนุมัติจัดทำโครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพ หนูน้อย ฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะทู้ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานทันตกรรม ได้จัดประชุมเตรียมการ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงขอส่งรายงานรายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรเมศวร์ รุ่งแสงอินทัย)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบ

(นางสาวเหมือนแพร บุญล้อม)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง

## รายงานการประชุม

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ หนูน้อยฟันสวย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะตุ้

ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะตุ้

.....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑

ตามที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลป่าตอง ได้ขออนุมัติจัดทำโครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพ หนูน้อยฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะตุ้ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

วัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการ

๑) เด็กนักเรียนได้รับการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในวันที่มา โรงเรียน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นาน ๒ นาทีคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ฟันผุในระยะเวลาที่สามารถถอดฟันได้ ได้รับการรักษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน

นักเรียน จำนวน ๑๘๕ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๑๘๕ คน และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๗ คน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน แบบบันทึกการแปรงฟันตอนเช้า และการทำกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมในการจัดโครงการครั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพ หนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะตุ้ ใน ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมหลักในการดำเนินงาน ๒ กิจกรรม

๑. กิจกรรมอบรมครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองผ่านกระบวนการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้EAP ในเรื่อง แปรงอย่างไร ไม่เสี่ยงโรคฟันผุ เพื่อหาแนวทางและคิดวิธีการที่จะนำไปสู่ กิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้นาน ๒ นาทีที่มีการแบ่งอบรมผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ออกเป็น ๑๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน และ ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๑ คน ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็กแบบลงมือปฏิบัติและกิจกรรม

๒. อุดฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้เทคนิค Smart โดยออกหน่วยบริการอุดฟัน จำนวน ๒ สัปดาห์ โดยฟันที่เลือกอุดจะต้องเป็นฟันผุที่เป็นรูและผุยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟันเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่ได้รับการ อุดฟันด้วยเทคนิค Smart ในครั้งนี้ ส่วนฟันที่ผุแต่ไม่เป็นรูและผุทะลุโพรงประสาทฟันมีระบบส่งต่อมารักษาที่ โรงพยาบาลป่าตอง

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวศรีธัญญาพร ชอบทำกิจ)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ผู้จัดรายงานการประชุม)



(นายปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

รวมภาพการจัดโครงการส่งเสริมทัศนสุขภาพ หนูน้อยฟันสวย  
อบรมผู้ประกอบการและครูผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม EAP

